

ม.อ.ออกโรงนำรัฐ-เอกชน ถกยุทธศาสตร์ได้ เชื่อมโยงอาเซียน

ม.อ.ผนักรัฐ-เอกชนถกยุทธศาสตร์พัฒนาภาคได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์อาเซียน หาทางออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน จัดการสัมมนาว่าภาครัฐและเอกชนว่าด้วยยุทธศาสตร์กลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในภาคใต้ ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของม.อ. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551

การสัมมนาดังกล่าวต้องการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุขมูลฐานของภาคใต้ของไทย

หลังจากที่ผ่านไปได้ชะลอตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อันมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง แผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง ทั้งที่ภาคใต้ถือเป็นภูมิภาคที่ทำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านการเกษตร การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเศรษฐกิจและความมั่นคงของภาคใต้ของไทยผูกโยงกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงเห็นว่าควรจัดการสัมมนาเพื่อประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของภาคใต้กับยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน และที่สำคัญ เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางในการกำหนดแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

"ปัญหาไฟใต้ที่ยืดเยื้อมาเกือบ 5 ปี

ถึงเวลาที่คนได้เดินทางออกของการพัฒนาในปีหน้าฟ้าใหม่พร้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน"

การสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้" และการสัมมนากลุ่มย่อย "5 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและความมั่นคง หัวข้อ "ทบทวนนโยบายได้: การเมืองและสถานการณ์สามจังหวัดใต้" นำโดย ผศ.ดร.บุษบงชัยเจริญวัฒน์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำการอภิปรายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา หัวข้อ "สหกิจศึกษา" นำโดย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ประสานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต หัวข้อ "การใช้สาธารณสุขพื้นฐานกับการพัฒนาภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน" หัวข้อ "การใช้สาธารณสุขพื้นฐานกับการพัฒนาภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน" นำโดย ศ.น.พ.วีรศักดิ์ จงสุวิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้ (สวรส.) ร่วมกับ อาจารย์พงศ์เทพ สุธีรัฐดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสาธารณสุขภาคใต้ โดยมีหน่วยงานโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขภาคใต้ เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้" ร่วมอภิปรายโดย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คาดว่าจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมจำนวน 200 คน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

กิจ หัวข้อ" ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน : ศักยภาพ และทางเลือก" โดยดร.ศักดิ์ชัย ศิริพัฒน์ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ศักดิ์ชัย ศิริพัฒน์ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การสัมมนากลุ่มย่อยหัวข้อยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน : ศักยภาพและทางเลือก จะพูดคุยหาข้อสรุปว่าภาคใต้จะมีศักยภาพทางด้านใดบ้าง ทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทางใดบ้าง โดยที่จะวิเคราะห์ใน 3 ด้าน คือ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการและการท่องเที่ยว ■